

แนวโน้มเศรษฐกิจ โอกาส และความเสี่ยง ทางธุรกิจในประเทศฟิลิปปินส์

แผ่นที่ 1

ฟิลิปปินส์มีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและมีการพัฒนาเมืองอย่างรวดเร็ว
ชนชั้นกลางในฟิลิปปินส์ขยายตัวและมีกำลังซื้อมากขึ้นตามการเติบโตของ
เศรษฐกิจและการพัฒนาของเมือง ซึ่งเพิ่มโอกาสทางธุรกิจที่ผู้ประกอบการ
จะได้รับจากการเข้าไปลงทุน



ภาพรวมเศรษฐกิจ

- ฟิลิปปินส์มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557-2559 มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 6.3 และคาดการณ์กันว่า ในปี 2560-2562 เศรษฐกิจฟิลิปปินส์จะเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 6.9
- การขยายตัวทางธุรกิจดังกล่าวนี้ส่วนหนึ่งมาจากธุรกิจบริการรับจ้างทางธุรกิจ (business process outsourcing) เช่น คอลเซ็นเตอร์ และการประมวลผลข้อมูลต่างๆ และเงินที่ส่งกลับมาจากการทำงานนอกประเทศ (remittance) ซึ่งรวมกันแล้วมีส่วนที่สูงถึงร้อยละ 19 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)



แผนปฏิบัติการทางเศรษฐกิจและสังคม 10 ประการของดูเตอร์เต (President Duterte's 10-point socioeconomic agenda)



ส่งเสริมให้มีการเร่งพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
และกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ โดยตั้งเป้าให้มี
การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานร้อยละ 5 ของ GDP



สนับสนุนภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมพื้นฐาน
เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ และสร้างงานให้กับ
ประชาชนในชนบท โดยอำนวยความสะดวกในการ
ทำธุรกิจในเมืองสำคัญ เพื่อดึงดูดการลงทุน
จากต่างประเทศ โดยเฉพาะเมืองดาเวา



โรดริโก โรอา ดูเตอร์เต
ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์

แนวโน้มเศรษฐกิจ โอกาส และความเสี่ยงทางธุรกิจในประเทศฟิลิปปินส์

แผ่นที่ 2

ตัวอย่างธุรกิจที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการลงทุนตาม Investment Priorities Plan (IPP) ฉบับปี 2560-2562



ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตทั้งหมด



ธุรกิจด้านการเกษตร การประมงและป่าไม้



อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป



ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน



ธุรกิจด้านการวิจัยและการพัฒนา ตลอดจนนวัตกรรมในด้านต่างๆ เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีป้องกันภัยพิบัติ เทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และ เทคโนโลยีป้องกันการระบาดของโรค



ธุรกิจที่ให้โอกาสแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) มีส่วนร่วมในห่วงโซ่คุณค่า (value chain)

การขยายตัวทางเศรษฐกิจและนโยบายการพัฒนาประเทศของฟิลิปปินส์ ทำให้เกิดโอกาสในการลงทุนของผู้ประกอบการไทยมากมายได้แก่



การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมากซึ่งจะช่วยทำให้เกิดการพัฒนาเมือง สร้างโอกาสสำหรับธุรกิจวัสดุก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์และบริการรับเหมาก่อสร้าง



แรงงานที่มีจำนวนมาก ที่ดินขนาดใหญ่ และความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรที่สามารถเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบสำคัญ เช่น การผลิตมะพร้าวและสับปะรด ทำให้เกิดโอกาสทางธุรกิจเกษตรเกษตรแปรรูป และธุรกิจสนับสนุนอุตสาหกรรมเกษตร เช่น เครื่องจักร และเทคโนโลยีทางการเกษตร



การมีแรงงานจำนวนมากที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ทำให้ผู้ประกอบการไทยสามารถได้ประโยชน์จากบริการรับจ้างทางธุรกิจ (Business Process Outsourcing: BPO) ของฟิลิปปินส์



ชนชั้นกลางที่เติบโตอย่างรวดเร็ว นำมาซึ่งโอกาสทางธุรกิจ ในหลายสาขา เช่น เครื่องดื่ม อาหารแปรรูป และการท่องเที่ยว เนื่องจากประชาชนมีกำลังจับจ่ายที่มากขึ้น



อย่างไรก็ตาม การลงทุนในประเทศฟิลิปปินส์ ยังมีความเสี่ยงที่ผู้ประกอบการไทยควรระวัง ซึ่งได้แก่



โครงสร้างพื้นฐานในประเทศยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร ทั้งระบบขนส่งสาธารณะ ปัญหาการจราจรติดขัดในเมืองใหญ่ ต้นทุนค่าขนส่งมีราคาสูง ซึ่งเห็นได้จากดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์ ปี 2559 โดยฟิลิปปินส์อยู่อันดับที่ 71 จาก 160 ประเทศ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นเกาะ นอกจากนี้ยังมีปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้า



กฎระเบียบที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงบ่อย เช่น ระยะเวลาในการขอใบอนุญาตใช้เวลานาน โดยเฉพาะในสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงการขอใบอนุญาตการลงทุนที่อาจใช้เวลานานเป็นปี โดยฟิลิปปินส์มีอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลกอยู่ที่อันดับ 99 จากทั้งหมด 190 ประเทศ ในปี 2559



ปัญหาด้านความปลอดภัย เช่น การลักขโมย การถูกลักพาตัวและเรียกค่าไถ่ การลักลอบนำเข้าหรือส่งออกสินค้า ก่อการร้าย และภัยธรรมชาติ

สรุป

ฟิลิปปินส์มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ชาวฟิลิปปินส์มีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นจากเดิม ส่งผลให้มีการบริโภคสินค้าบางชนิดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งจะเป็นโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยในการเข้าไปลงทุนเพื่อแสวงหาตลาดที่กำลังเติบโต การขยายตัวของเมืองยังส่งผลทำให้เกิดโอกาสทางธุรกิจในภาคบริการต่างๆ อย่างไรก็ตาม ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานที่ยังไม่พัฒนา กฎระเบียบที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงบ่อย รวมถึงปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นสิ่งที่นักลงทุนไทยควรระมัดระวังและเตรียมพร้อมก่อนการเข้าไปลงทุน

